

พร
10
กรกฎาคม

สัปดาห์ที่ 14
เทศกาลธรรมดา
สด 33:2-3,10-12,
18-19
ทำวัตรสัปดาห์ที่ 2

บทอ่านที่ 1

ปฐม 41:55-57, 42:5-7ก, 17-24ก

เมื่อประชาชนทั่วแผ่นดินอียิปต์เริ่มรู้สึกขาดแคลนอาหาร ก็ร้องขออาหารจากพระเจ้าฟาโรห์ พระองค์รับสั่งแก่ชาวอียิปต์ทั้งปวงว่า “จงไปหาโยเซฟเถิดและทำตามที่เขาสั่ง” เมื่อเกิดความกันดารไปทั่วแผ่นดิน โยเซฟก็เปิดยุ้งฉางทั้งหมดออกขายข้าวให้ชาวอียิปต์ ขณะที่ความกันดารทวีความรุนแรงขึ้นในอียิปต์ ผู้คนจากทุกประเทศต่างมายังอียิปต์เพื่อขอซื้อข้าวจากโยเซฟ เพราะความกันดารอาหารทวีความรุนแรงไปทั่วทุกแผ่นดิน บุตรของอิสราเอลมาซื้อข้าวพร้อมกับคนอื่นๆ เพราะเกิดความกันดารอาหารในแผ่นดินคานาอัน โยเซฟในฐานะผู้สำเร็จราชการทั่วประเทศ ก็ขายข้าวให้ประชาชนทั้งปวง เมื่อพี่ชายของโยเซฟมาถึง เขาก็กราบคานันโยเซฟ สิริพระจรดพื้น โยเซฟเห็นพี่ชายก็จำได้ แต่แสร้งทำเป็นไม่รู้จัก พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงกระด้าง

โยเซฟจึงสั่งให้ชังทุกคนไว้ให้คุณเป็นเวลาสามวัน ในวันที่สาม โยเซฟพูดกับพี่ชายว่า “จงทำดังนี้ และท่านจะมีชีวิตรอด เพราะเรายำเกรงพระเจ้า ถ้าท่านทั้งหลายเป็นคนซื่อตรง ให้ท่านคนหนึ่งถูกจองจำในคุกที่นี่ ส่วนอีกเก้าคนจงนำข้าวกลับไปให้ครอบครัว

ที่กำลังอดอยาก แล้วท่านจะต้องนำน้องชายคนเล็กมาให้เราดู เพื่อพิสูจน์ว่าท่านพูดความจริง มิฉะนั้นท่านจะต้องตาย” บรรดาพี่ชายก็ยอมทำเช่นนี้ แล้วพูดกันว่า “เรากำลังรับโทษเพราะความผิดที่เราได้ทำกับน้องของเราแน่ ๆ เราเห็นแล้วว่าเราเป็นทุกข์แค่ไหน เมื่อเขาอ่อนวอนขอให้เราช่วย แต่เราไม่ยอมฟัง บัดนี้ เราจึงต้องรับทุกข์เช่นเดียวกัน” รูเบนจึงพูดว่า “พี่ไม่ได้บอกพวกน้องหรือว่า อย่าทำร้ายเด็กนั้น แต่พวกน้องไม่ยอมฟัง บัดนี้ เราจึงต้องชดใช้หนี้เลือดของเขา” เขาไม่รู้ว่โยเซฟเข้าใจ เพราะโยเซฟใช้สามเมื่อพูดกับเขา โยเซฟจึงปลื้มตัวไปร้องไห้ แล้วกลับมาพูดกับเขาก

พระวรสาร

มธ 10:1-7

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สิบสองคนเข้ามาพบ ประทานอำนาจให้เขาขับไลปีศาจ ให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด อัครสาวกลสิบสองคนมีนามดังนี้ คนแรกคือ ซีโมน ผู้มีสมญาว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องชายของเขา ยากอบบุตรของเศเบดีกับยอห์นน้องชาย ฟิลิปและบาร์โธโลมิว โทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบบุตรอัลเฟอัส และธัดเดอัส ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม และยูดาสอิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้ทรยศพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกลสิบสองคนนี้ออกไป ทรงสั่งเขาว่า “อย่าเดินตามทางของคนต่างชาติ อย่าเข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย แต่จงไปหาแกะพลัดฝูงของวงศ์วานอิสราเอลก่อน จงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว”



พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกอัครสาวก แล้วส่งออกไปประกาศข่าวดี และทรงกำชับว่า “อย่าเดินตามทางของคนต่างชาติ อย่าเข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย” ถ้าเราพิจารณาด้วยสามัญสำนึก อาจจะเห็นความไม่พร้อมของบรรดาอัครสาวกที่ยังไม่เข้าใจคำสอนและยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเท่าที่ควรประการหนึ่ง เหตุผลอีกประการหนึ่งก็น่าสนใจไม่น้อย “การประกาศข่าวดีต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อน” คริสตชนหลายคนมีน้ำใจดีแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มประกาศข่าวดีกับใครและอย่างไร ทั้ง ๆ ที่คนในบ้านของตนหลายคนยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเลย